



ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
ดังกล่าวนี้ กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบ
ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้ที่มีชื่อเป็นชื่อผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
ตามประกาศนี้ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมบัญชีกลาง
จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ
เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ)

ประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ